

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG DIÊM ĐIỂN Làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.



Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện phát hiện và bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trong khu vực biên giới biển.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, 15 giờ 30 phút ngày 17/8/2021, tại khu vực cửa sông Hóa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu vận tải số hiệu NĐ.2325 và HP.7986 cùng 9 thuyền viên đang có hành vi khai thác cát trái phép trong khu vực biên giới biển. Toàn bộ người và phương tiện đã được lực lượng chức năng tạm giữ, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi dịch Covid-19 bùng phát tại phía Nam, Trung tá Trịnh Trung Kiên, nhân viên Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Trong thời gian 9 tháng trên cương vị chốt trưởng chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 ấp Long An, anh đã cùng đồng đội liên tục bám biên, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền,

Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của các chi bộ hàng tháng; triển khai việc học tập và làm theo 366 lời bình, câu nói, bài viết, lời dạy của Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, mô hình mỗi tuần một câu hỏi, thực hiện mô hình "tổ 3 người" thu hút sự quan tâm của đồng đội cán bộ, chiến sĩ. Mỗi câu chuyện hay, việc làm tốt đều được lồng ghép giữa lời dạy và hình ảnh của Bác với hình ảnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao... được đăng tải trên mạng xã hội của đơn vị, góp phần lan tỏa, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, học và làm theo Bác. 100% cán bộ, chiến sĩ kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 - 2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện đã tổ chức 5.939 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên bộ 2.316 lượt/6.167km, tuần tra trên biển, cửa sông được 216 lượt/2.339 hải lý/1.257 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng 3.412 phương tiện/13.172 lượt người, xử phạt vi phạm hành chính 56 vụ, 5 phương tiện khai thác cát trái phép, thu nộp ngân sách trên 600 triệu đồng; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 88 phương tiện/1.953 thuyền viên; làm thủ tục xuất, nhập nội địa cho 1.740 phương tiện/13.222 thuyền viên, 117 hành khách...

Ghi nhận những thành tích đạt được, giai đoạn 2016 - 2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điện liên tục được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng; Đảng bộ Đồn đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện... được các cấp, ngành, địa phương và nhân dân tin yêu, đánh giá cao.

TRINH CƯỜNG

Quyết liệt trong tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc Covid-19 tại Thái Bình tăng cao, có những ngày liên tiếp số ca mắc được ghi nhận ở mức 3 con số. Phúc tạp hơn, dịch xuất hiện ở cả cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, thậm chí là bệnh viện. Với phương châm cả nhân an toàn, gia đình an toàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng an toàn, xã, phường, thị trấn an toàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp, trong đó có triển khai tháng cao điểm phòng, chống dịch dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Lễ, tết là dịp các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí thường được tổ chức sôi động. Năm nay do bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch cụ thể về hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kiểm soát dịch bệnh. Sở yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực tiếp tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động trước, trong và sau tết; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Yêu cầu khi tổ chức tất cả các hoạt động đều phải có phương án phòng, chống dịch. Khi bảo đảm các điều kiện thì mới

được tổ chức để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, cùng toàn Đảng, toàn dân đón tết an toàn, vui tươi.

Tại các địa phương, tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cũng được tăng cường từ tết dương lịch đến nay. Tại xã Bình Nguyên (Kiến Xương), 12 tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn xã thường xuyên đi tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch; đồng thời rà soát, giám sát, điều tra, truy vết, quản lý kịp thời những trường hợp nguy cơ, giữ vững vùng xanh an toàn trên địa bàn. Ông Phạm Quang Nhựt, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Địa phương đã chủ động trong xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch. Khi con em xa quê về, chúng tôi yêu cầu khai

báo y tế, phân loại hướng dẫn cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, các thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát các trường hợp liên quan. Với những đám hiếu, hỷ, yêu cầu từng hộ ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tiết giảm lượng cỗ bàn. Trên địa bàn xã có nhiều quán ăn, quán karaoke, cần cử vào từng thời gian, mức độ dịch, địa phương đã có văn bản giao công an, quân sự tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, ký cam kết và yêu cầu tạm dừng hoạt động nếu vi phạm để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Còn tại xã Bình Minh (Kiến Xương), địa phương cũng đã xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống của dịch. Y sĩ Phạm Quang Trung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Minh cho biết: Trạm Y tế xã đã tích cực truyền thông sâu rộng tới người

dân; phối hợp với các ban, ngành nắm bắt đi biển động dân cư, đồng thời bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để thường trực cấp cứu, đón tiếp bệnh nhân và xử lý các tình huống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Trạm cũng đặt ra các tình huống khi dịch bùng phát, chuẩn bị cơ sở thuốc phòng, chống dịch cũng như các trang thiết bị, con người, hậu cần...

Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dự báo dịp tết Nguyên đán số ca mắc Covid-19 tại Thái Bình có thể tăng. Bởi lượng người Thái Bình đang công tác, làm việc, học tập ở tỉnh ngoài rất lớn, trong đó nhiều người có mong muốn trở về quê hương dịp tết. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân trước khi về Thái Bình nên tự xét nghiệm sàng lọc. Khi về đến tỉnh, nếu chưa xét nghiệm cần khai báo ngay để được y tế sơ sà xét nghiệm kịp thời, phát hiện sớm mầm bệnh, kiểm soát tốt nguồn lây để người dân được đón tết về quê hương dịp tết. Trong những ngày tết, khuyến cáo người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; hạn chế đi chuyển, đi lại và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Mỗi cá nhân hãy chủ động tự đánh giá nguy cơ của chính mình để có biện pháp xét nghiệm, cách ly phù hợp nhất.

Cả nhân an toàn thì gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mới an toàn. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã và đang vào cuộc quyết liệt song ngay cơ bùng phát, lây lan dịch luôn hiện hữu nếu không có sự vào cuộc tích cực và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

HOANG LANH



Người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện xét nghiệm tự nguyện sàng lọc SARS-CoV-2.

Với nhiều hoạt động thiết thực, năm 2021, Hội Người mù tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho hội viên. Qua đó giúp người khiếm thị ngày càng có nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Với những người bình thường, cuộc sống vốn đã gặp không ít khó khăn. Đối với người yếu thế, người khiếm thị, khó khăn càng nhân lên gấp bội. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, năm 2021, các cơ sở dịch vụ tầm soát trong toàn tỉnh phải tạm dừng đóng cửa trong nhiều đợt. Vì vậy, nhiều cơ sở doanh thu giảm, thu nhập và đời sống của người khiếm thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng hình thức vận động các tổ chức, nhà hảo tâm và trích quỹ hội, Hội Người mù tỉnh đã trợ cấp cho 121 lượt hội viên tại 9 cơ sở dịch vụ tầm soát do Hội quản lý với số tiền hơn 106 triệu đồng.

Chị Bùi Thị Khuyên, xã Thụy Dương (Thái Thụy) bị khiếm thị mức độ nặng, có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù bị khiếm thị nhưng chị phải một mình lao động chăm nuôi người mẹ đã già yếu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chị Khuyên

Chăm lo đời sống người khiếm thị

tam thời phải dừng việc tại cơ sở dịch vụ tầm soát trực thuộc Tỉnh hội. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Khuyên, Hội Người mù tỉnh đã hỗ trợ chi 1,5 triệu đồng. Chị Khuyên chia sẻ: Được nhận số tiền hỗ trợ từ Hội Người mù tỉnh tôi rất xúc động. Số tiền này đã giúp gia đình tôi vui bớt khó khăn, trang trải cuộc sống.

Hội Người mù tỉnh hiện có 217 chi hội với 2.383 hội viên. Những năm qua, Hội luôn quan tâm chăm lo đời

sống hội viên thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên gặp khó khăn do dịch Covid-19, Hội Người mù tỉnh và các huyện, thành hội cũng đã tổ chức tặng quà để giúp đỡ hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp hội đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để trao 6.210 suất quà (tặng 378 suất so

với năm 2020) cho người khiếm thị. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4), Hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho 65 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các huyện, thành hội, tổng số tiền 31 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung ương Hội người mù Việt Nam cấp 260 cây gậy dò đường cho 260 hội viên của Tỉnh hội nhằm giúp đỡ

người khiếm thị trong việc đi chuyển, sinh hoạt.

Năm 2021, các huyện, thành hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thu hồi vốn vay của 57 hội viên, số tiền 965 triệu đồng; làm thủ tục giải ngân cho 45 hội viên vay số tiền 950 triệu đồng. Nguồn vốn này là động lực lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế đối với gia đình người khiếm thị, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trong các cấp hội.

Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo, Tỉnh hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy chế, điều lệ và nghị quyết của Hội. Phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì. Các cấp hội thường xuyên duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng". Tích cực chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về giúp đỡ Hội Người mù Việt



Hội viên huyện Kiến Xương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được nhận trợ cấp của Hội Người mù tỉnh.

▶ 500 suất quà tặng phụ nữ đi cư gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại các huyện, thành phố

Trong hai ngày 16 - 17/1, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam hỗ trợ thực hiện chương trình đi cư an toàn và bình đẳng (Safe and Fair Migration) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức chương trình "Tết san sẻ yêu thương".

Tại chương trình, 500 suất quà thiết yếu với tổng trị giá 500 triệu đồng được trao tặng cho các phụ nữ đi cư đi làm ăn xa trở về địa phương, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chị em còn được truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông trị liệu tâm lý do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

KUÂN PHƯƠNG

▶ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁI THUY Hỗ trợ kinh phí cho 49 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 49 đoàn viên, người lao động ở 5 công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 46 triệu đồng. Trong đó có 3 trường hợp là F0, 16 trường hợp F1, 30 trường hợp F2.

Tại buổi trao hỗ trợ kinh phí, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần vào những thành công chung của huyện. Đồng thời động viên đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khắc phục những khó khăn, hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TRẦN TUẤN

THU HOÀI